

# Đình chỉ thai nghén 5 tháng tuổi bằng cách nào hiệu quả nhất?

Khi thai nhi bị dị dạng, hay sức khỏe của người mẹ quá yếu, bác sĩ chuyên khoa sẽ khuyên nữ người mẹ nên phá thai. Vậy với thai nghén 5 tháng tuổi nên phá bằng phương pháp nào an toàn nhất? Giá thành phá thai 5 tháng tuổi giá bao nhiêu tiền? Đây cũng chính là vấn đề câu hỏi mà nhiều nữ giới. Để trả lời cho thắc mắc này xin mời bạn đọc hãy tham khảo văn bản phần tiếp theo.



## Bào thai 5 tháng tuổi có phá được không?

Nạo phá thai an toàn là phương pháp hoàn tất thai kỳ sớm, để tiến hành nạo phá thai cần phải làm theo các quy chuẩn như: độ tuổi thai, phương pháp nạo phá thai, trung tâm y tế tiến hành. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho thai phụ, không diễn ra những tai biến, biến chứng ngoài ý muốn.

Bào thai 5 tháng tuổi xem như là thai to, cân nặng thai vào thời gian này vào khoảng từ 500gr tới 800gr. Thai nghén đã tạo ra đầy đủ các chi và đã có một số cử động nhỏ trong bụng mẹ. Vậy cho nên, nếu không phải trường hợp thai bị dị dạng hay sức khỏe thể chất mẹ bầu quá yếu không thể sinh thì các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên giữ lại thai nhi.

Phụ nữ mang thai phải biết việc nạo phá thai chỉ nên thực hiện khi thai ở nhóm tuổi từ 7 tới 12 tuần tuổi. Việc kết thúc thai kỳ 5 tháng tuổi tương đối nguy hại & chẳng thể dùng thuốc bỏ thai, hay nạo, nạo hút thai, nong

& gặp thai mà phải tiến hành bằng một số biện pháp khác. Việc nạo phá thai vào khi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tâm lí chị em về sau.

Nếu như cần thiết phải nạo phá thai, nữ giới cần trong thời gian ngắn đi khám và hiển nhiên cần chọn lựa những khu vực chuyên khoa uy tín, chất lượng, địa chỉ phá thai ở chất lượng để được san sẻ cụ thể về việc phá thai 5 tháng tuổi.

## **Một số tác hại có thể gặp khi đình chỉ thai nghén 5 tháng tuổi**

Mang thai càng lớn thì việc kết thúc thai càng có thể xảy ra một số nguy hiểm nhất định. Đối với việc đình chỉ thai nghén 5 tháng tuổi, thai phụ có thể gặp những các rủi ro sau:

- Chảy máu từ tử cung: đây là tình trạng phổ biến trong những ca nạo phá thai lớn, lượng máu không còn khá nhiều, khiến bà bầu không đủ sức khỏe cơ thể, băng huyết phải tiến hành xử lí nhanh nếu không sẽ tác hại đến tính mạng.
- Thủng buồng tử cung: khi phá thai 5 tháng tuổi, lúc này túi thai đã dính chặt vào thành tử cung, nên khi áp dụng những cách phá thai khi trẻ nhỏ chưa chuẩn bị để chào đời sẽ khiến dạ con có thể bị thủng, hay do phong thái của tử cung quá gập, dạ con đã có sẹo mổ, mắc những căn bệnh dạ con cũng khiến diễn ra trạng thái này.
- Nhiễm khuẩn, tắc vòi trứng: Việc bỏ thai khi thai 5 tháng tuổi có thể khiến vòi trứng lưu lại sẹo, gây ra tắc nghẽn. Tắc nghẽn ống dẫn trứng khiến chị em phụ nữ bị vô sinh.

Bên cạnh đó, khi phá thai lớn cực kỳ khó có thể lường trước một vài nguy hại có thể diễn ra, vậy nên người mẹ nếu như chưa có ý định có thai cần thực hiện kết thúc thai từ khi còn bé. Nếu như này, phải lựa chọn một số địa chỉ đáng tin cậy để tiến hành để giảm thiểu nguy cơ mắc phải. Cần suy nghĩ kỹ càng & nên gọi ngay tới một số cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết.

## **Nạo phá thai 5 tháng tuổi bằng biện pháp nào an toàn nhất?**

Đình chỉ thai kỳ 5 tháng tuổi bằng phương pháp nào? Hiện nay, với nếu như thai 5 tháng tuổi cần bản có thể tiến hành nạo phá thai khi sức khỏe

thể chất của mẹ và bào thai ổn định. Cách Kovax là phương pháp nạo phá thai an toàn nhất với thai nghén 5 tháng tuổi hiện được một số bác sĩ chuyên khoa khuyên sử dụng trong trường hợp trường hợp bạn bắt buộc phải bỏ thai.

Lộ trình bỏ thai 5 tháng tuổi bằng phương pháp Kovax:

- Trước lúc thực hiện bỏ thai, bà bầu sẽ cần được xét nghiệm lâm sàng để bác sĩ chuyên khoa có thể nắm bắt chính xác trạng thái của thai nghén cũng như tình trạng sức khỏe của phụ nữ có bầu, bởi vậy có thể tiến hành Kovax một biện pháp chuẩn xác & an toàn nhất.
- Bà bầu cần sẵn sàng tinh thần thật tốt cũng như bổ sung chế độ dinh dưỡng, toàn bộ chất dinh dưỡng và giảm thiểu cảm lạnh để tiểu phẫu xảy ra tiện lợi và an toàn nhất.
- Để tiến hành biện pháp phá thai Kovax, mới đầu chuyên gia sẽ đưa một túi nước vào buồng dạ con của thai phụ.
- Sau đó, tiến hành chích truyền chất oxytocin vào tử cung nhằm tăng cường quá trình co thắt ở tử cung cùng với đẩy mạnh chuyển dạ, đưa thai ra ngoài.
- Thời gian phẫu thuật mau chóng hay kéo dài, hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức thực hiện, cấp độ co bóp của dạ con cùng với thể lực của thai phụ.
- Người mẹ cần nằm lại cơ sở y tế sau thời điểm tiến hành giải pháp đình chỉ thai kỳ an toàn kovax từ 1 - 48h để quan sát có hiện tượng chảy máu bất thường ở dạ con hay không, cũng như chữa kháng viêm.

## **Giá thành đình chỉ thai nghén 5 tháng tuổi mất bao nhiêu?**

Thai nghén càng lớn nghĩa là với việc giá thành phá thai cũng sẽ cao hơn khá nhiều. Chính vì chi phí kết thúc thai kỳ 5 tháng tuổi sẽ dựa vào những yếu tố phần tiếp theo:

- Phí khám ban đầu: phụ nữ có bầu cần thực hiện khám bệnh trước khi nạo phá thai. Bên cạnh đó tiến hành khám lâm sàng như: siêu âm thai, xét nghiệm y học máu, nước giải, khám phụ khoa.... Giúp bảo đảm đủ hoàn cảnh thực hiện bỏ thai.
- Sức khỏe cơ thể bà bầu: phụ nữ có bầu trong trường hợp mắc bệnh viêm phụ khoa sẽ phải tốn thêm 1 khoản chi phí để thực hiện chữa bệnh trước khi tiến hành bỏ thai.

- Tuổi thai và kích cỡ thai: thai 5 tháng tuổi sẽ có khối lượng khoảng 500gr đến 800gr & kích cỡ khoảng 14cm. Kích thước và cân nặng thai càng lớn thì ca thủ thuật ngoại khoa sẽ càng bất tiện vậy nên mức chi phí cũng vẫn tốn kém hơn.
- Biện pháp phá thai: đình chỉ thai kỳ 5 tháng tuổi không thể ứng dụng những cách thông thường, việc tiến hành bằng một số cách tiên tiến sẽ có giá thành cao tuy vậy bạn sẽ được bảo đảm an toàn.
- Địa chỉ phá thai: phái nữ nên chọn lựa những địa chỉ phá thai đáng tin cậy cho dù chi phí có thể cao nhưng mà việc đình chỉ thai nghén ở tháng thứ 5 cần cực kỳ kỹ lưỡng nên tránh vì mê say rẻ mà chọn lọc địa chỉ chất lượng thấp hay một số bệnh viện chui.
- Chi phí khám lại: sau thời điểm nạo phá thai được 4 tuần, nữ cần khám lại để nhận xét hiệu quả, chưa kể đến thăm khám tình trạng sức khỏe thể chất xem có ổn định hay có gì đó bất thường sau khi phá thai hay không. Bình thường giá tiền tái khám sẽ được tính riêng và cũng thấp lắm.

## **Phòng khám phá thai 5 tháng tuổi ở đâu tốt nhất, đáng tin cậy?**

Ngày nay, địa điểm để thực hiện đình chỉ thai kỳ 5 tháng tuổi an toàn rất ít. Tại Hà Nội bạn có thể tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, cơ sở y tế phụ sản Hà Nội, bệnh viện đa khoa Bạch Mai xem như là một vài địa chỉ phá thai an toàn nhất hiện nay mà bạn có thể sự tin cậy lựa chọn.

Thai phụ sẽ được hỗ trợ sản sẽ cũng như thăm khám bởi các chuyên gia hàng đầu về sản - Phụ khoa. Một số bác sỹ tiến hành đều là người có kỹ năng tay nghề cao trong việc kết thúc thai, nên bạn hoàn toàn có thể yên lòng.

Nội dung trên là những nói về của tác giả về thắc mắc đình chỉ thai kỳ 5 tháng tuổi bằng phương pháp nào an toàn nhất. Hy vọng có thể giúp những phái đẹp có thêm một vài tin tức hữu ích cho bản thân chính mình. Nếu có câu hỏi hãy gọi điện ngay với chúng tôi, các chuyên gia sẽ chia sẻ miễn phí giúp bạn.

Phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Các phòng khám đa khoa uy tín tại Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Giá nạo phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

<https://phathaithaiha.webflow.io>

Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phongkhamdakhoa.salekit.com>